



ที่ ขร ๗๒๗/๐๔ /๑๑๒๗

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๔๒๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

อ้างถึง หนังสืออำเภอแม่ฟ้าหลวง ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๓.๑๗/ว๑๔๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงได้รับแจ้งกำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยขอให้อำเภอกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมลงพื้นที่สุ่มตรวจ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 หน่วยงาน (อปท./เทศบาล/อบต.) เทศบาลไทยจำนวนสถานศึกษาที่สุ่มตรวจ 10 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ร.ร.	รายการ	จำนวนสถานศึกษา ที่ดำเนินการ	จำนวนสถานศึกษา ที่ไม่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1	สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10		
2	สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10		
3	สถานศึกษาประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหาร ในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ตามความเหมาะสม	10		
4	สถานศึกษาประชาสัมพันธ์รายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละ วันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น Line, Facebook เป็นต้น	10		
5	สถานศึกษาลงทะเบียนและนำระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา		10	
6	สถานศึกษามีการนำระบบหรือนำวิธีการอื่นมาใช้ในการจัดสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	10		ใช้อาหารนอกสถานที่
7	การตรวจสอบจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญ	10		
7.1	สถานศึกษาใช้วิธีการจัดหาในรูปแบบการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเอง มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยสถานศึกษาดำเนินการ เช่น การตรวจสอบจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบที่สำคัญการประกอบหรือการปรุงอาหาร	-	-	
7.2	สถานศึกษาใช้วิธีจ้างเหมาบริการ มีการตรวจสอบจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญ ก่อนการประกอบอาหารด้วยทุกครั้ง	10		
8	สถานศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน บุคลากรมาทำหน้าที่	10		

(สำหรับ สบท.)

ที่	รายการ	จำนวนสถานศึกษา ที่ดำเนินการ	จำนวนสถานศึกษา ที่ไม่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
9	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบในการตรวจรับพัสดุ	10		
10	กรณีสถานศึกษาได้รับการร้องเรียน หรือพบการกระทำที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับอาหารกลางวัน หน่วยงานมีแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว	-	-	ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ปกครอง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงานข้อมูล
(นายศักดิ์ดา เทพอาจ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา ศาสตร์ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายเชิดชาย ลาศี)

ตำแหน่ง นายค.อ.บ.ส. นายก.เทศมนตรี/นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทคโนโลยี
วันที่